

รูปแบบการถือโงงในยุคปัจจุบัน ที่ประชาชนพึงระวังอย่างมาก

ศักดิ์ชัย อัครวินอนันท์*

ในยุคปัจจุบันที่สภาพสังคมมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก อาชญากรรมประเภทถือโงงก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย โดยแม้ว่าการถือโงงในบางรูปแบบอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่เคยปรากฏในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ก็มี การสร้างเครือข่ายองค์กร อาชญากรรมหรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการถือโงงอันทำให้มีประชาชนที่ไม่รู้เท่าทัน หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อมากขึ้น ก่อความเสียหายอย่างมากทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม จึงขอประมวลรูปแบบการถือโงงในยุคปัจจุบัน ๘ รูปแบบ มาเสนอเพื่อเตือนใจและเตือนภัยดังต่อไปนี้

๑. การถือโงงโดยหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่

มักทำเป็นขบวนการและเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนทั่วไป นำเงินมาร่วมลงทุนโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลให้ผลตอบแทนสูง และ ยังให้ส่วนแบ่งผลตอบแทนเพิ่มอีกต่างหากถ้าสามารถชักชวนคนอื่นให้นำเงินมาร่วมลงทุนได้ โดยมีการแสดงวิธีคำนวณอย่างเป็นระบบตามที่มีการกำหนดรูปแบบมาก่อน ผู้ที่หลงเชื่อ นำเงินมา ลงทุนมักจะได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีในระยะแรกๆ ตรงตามที่มีการโฆษณาชักชวน ซึ่งยิ่งทำให้ หลงเชื่อและชักชวนญาติมิตรมาร่วมลงทุนด้วยจำนวนมาก โดยที่ความจริงแล้วขบวนการนี้ไม่มีการ ทำธุรกิจหรือค้าขายสิ่งใดตามความเป็นจริง หากแต่นำเงินจากเหยื่อรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้แก่ เหยื่อรายเก่าต่อเนื่องเป็นทอดๆ ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งแก่เหยื่อรายย่อยจำนวนมากและต่อระบบ เศรษฐกิจโดยรวมต่อไปด้วย และแม้เคยเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นมาให้เห็นในอดีตซึ่งทางราชการ ได้ปราบปรามจับกุมดำเนินคดีมาแล้วหลายคดี แต่โดยที่มักจะไม่สามารถจับกุมตัวการรายใหญ่ได้ ทำให้กลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจในลักษณะนี้คิดวิธีพลิกแพลงทางหนีทีไล่โดยมีการจัดตั้งบริษัท อย่างเป็นทางการจะลักษณะทั้งในประเทศและในต่างประเทศรองรับรวมทั้งบางกรณีก็ดำเนินการให้ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ กับใช้วิธีดึงคนที่มิหรือเคยมีตำแหน่ง ระดับสูงในวงราชการมาร่วมขบวนการและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ สร้างภาพ การประหลาดโฆษณาว่ามีบริษัทระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงให้การสนับสนุนกับมีการใช้รูปแบบ ทางจิตวิทยาประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่คนที่สามารถชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนตาม เป้าหมายได้ ประกอบกันทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจำนวนมากอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว

* อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เนื้อความในบทความนี้มาจากข้อมูลที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้รับและ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป จึงรับเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดังกล่าว

แถมเหยื่อบางคนเมื่อรู้ตัวว่าน่าจะถูกลอกหลวงแล้วแต่ด้วยความที่อยากได้เงินคืนก็ไปชักชวนคนอื่นให้มาเป็นเหยื่อลำดับต่อไป ซึ่งเท่ากับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกหลวงนั้นไปด้วย

ประชาชนทั่วไปที่พบพฤติกรรมในลักษณะนี้ ควรตั้งสติให้ดีและระลึกไว้เสมอว่าไม่มีธุรกิจใดๆ ในโลกนี้ที่จะให้เงินตอบแทนแก่เราจำนวนมากแบบง่ายๆ นอกเสียจากเป็นธุรกิจที่มีเบื้องหลังที่ไม่สุจริตและผิดกฎหมาย ดังนั้น ถ้ามีใครมาชักชวนให้ไปฟังโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะเช่นนี้ ก็ไม่ควรจะรู้สึกอยากรู้ อยากเห็น หรือเกรงใจจนหลวมตัวไปเข้าร่วมหรือคิดเสียคยาว่าหากไม่ไปร่วมแล้วจะเสียโอกาส หากแต่ควรตัดใจให้ขาดตั้งแต่แรกซึ่งย่อมดีกว่าการถูกลอกหลวงให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากทีหลัง อีกทั้งยังอาจประสบเคราะห์กรรมตกเป็นผู้ต้องหาว่าร่วมกระทำความผิดไปด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามก็ควรจัดคนแฝงตัวไปสอดส่องรวบรวมหลักฐานและวางแผนจับกุมตัวการใหญ่ให้ได้แต่เนิ่นๆ เพื่อยับยั้งขบวนการขององค์กรอาชญากรรมประเภทนี้ให้ทันท่วงทีที่จะเป็นอุปการแก่สังคมของเราอย่างมาก

๒. การฉ้อโกงโดยหลอกหลวงให้ทำรายการที่ตู้เอทีเอ็ม

เป็นขบวนการและเครือข่ายขนาดใหญ่อีกเช่นกันที่เชื่อมโยงทั้งจากต่างประเทศและในประเทศโดยมีการจัดระบบและแบ่งหน้าที่กันเป็นส่วนๆ โดยส่วนหนึ่งจะประจำที่ call center โทรศัพท์ไปหลอกหลวงคนที่เป็กลุ่มเป้าหมายที่มักอยู่ในบ้านพักตามลำพัง โดยสร้างเรื่องขึ้นว่าโทรมาจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตรวจสอบพบว่าบัญชีธนาคารของคนนั้นถูกคนร้ายใช้กรรมวิธีทางเทคนิคนำไปเป็นทางผ่านในการกระทำความทุจริตหรือฟอกเงิน อันจำเป็นที่ทางราชการจะต้องอายัดเงินในบัญชีนั้นไว้ และแสดงความหวังใจว่าต้องการช่วยเหลือไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน โดยคนนั้นจะต้องไปที่ตู้เอทีเอ็มทำรายการในบัญชีตามรหัสที่จะบอกแล้วจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้บัญชีถูกอายัด กลุ่มคนร้ายที่โทรมาสร้างเรื่องหลอกหลวงดังกล่าวจะมีการอ้างตำแหน่งหน้าที่ทางราชการและโอนสายให้มีคนอื่นสลับมาพูดหลอกหลวงเหยื่อโดยใช้ชั้นเชิงทางจิตวิทยาที่ฝึกมาอย่างดีจนทำให้เหยื่อซึ่งตกอยู่ในภาวะความกลัวว่าจะสูญเสียเงินในบัญชีหลงเชื่อและรีบไปที่ตู้เอทีเอ็มทำรายการตามที่กลุ่มคนร้ายบอก ซึ่งเมื่อกดตัวเลขต่างๆ ตามที่คนร้ายคอยโทรมากำกับบอกเป็นระยะๆ ก็ทำให้เงินในบัญชีของเหยื่อถูกโอนเข้าบัญชีที่กลุ่มคนร้ายจัดเตรียมไว้ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มคนร้ายก็มีการจัดเตรียมคนอีกกลุ่มหนึ่งไปทำหน้าที่กดถอนเงินจากบัญชีที่กลุ่มคนร้ายจัดเตรียมไว้รับเงินโอนนั้น ซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัวว่าถูกลอกหลวงก็สูญเสียเงินไปจนเกือบหมดบัญชีเสียแล้ว

ส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มคนร้ายสามารถทำเช่นนี้ได้ก็โดยใช้วิธีจ้างคนที่เห็นแก่ค่าจ้างเล็กน้อยไปเปิดบัญชีและขอทำบัตรเอทีเอ็มกับทางธนาคาร ครั้นได้สมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มจากทางธนาคารมาแล้วกลุ่มคนร้ายก็จะยึดสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มนั้นไว้แล้วนำบัตรเอทีเอ็มไปมอบให้แก่พวกของกลุ่มคนร้ายซึ่งรับจ้างกดถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยเฉพาะ การชอยแบ่งหน้าที่

เป็นตอนๆ แยกขาดจากกันดังกล่าวเป็นการวางแผนจัดระบบของกลุ่มคนร้ายเพื่อให้เป็นการยากที่จะสาวถึงตัวการใหญ่ ในปัจจุบันทางธนาคารต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าวโดยการติดคำเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีให้กับคนอื่นให้รู้ว่าเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายร่วมกระทำผิดกับกลุ่มคนร้าย และคำเตือนที่คู่เอทีเอ็มเพื่อเตือนสติผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง ซึ่งก็มีส่วนช่วยยับยั้งไม่ให้เหยื่อถูกหลอกลวงนั้นได้ในระดับหนึ่ง ประชาชนท่านใดที่มีผู้โทรศัพท์มาโดยมีพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวควรตั้งสติให้ดี และอาจทำที่เป็นว่าหลงเชื่อเพื่อดูท่าทีของกลุ่มคนร้าย จากนั้นขอให้รีบไปที่ธนาคารหรือสถานีตำรวจเพื่อปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงในการวางแผนล่อจับกลุ่มคนร้ายก็คงจะเข้าที่ไม่น้อย

๓. การฉ้อโกงโดยส่งอีเมลล์มาทำความรู้จักคุ้นเคยและหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชี

มักมีต้นตอมาจากในต่างประเทศบางประเทศ ซึ่งบางกรณีกลุ่มคนร้ายในต่างประเทศก็อาศัยการสมคบกับคนที่อยู่ในประเทศไทยจนเป็นขบวนการด้วย โดยกลุ่มคนร้ายใช้วิธีส่งอีเมลล์ภาษาอังกฤษมายังคนที่เป็กลุ่มเป้าหมายว่าจะเป็เหยื่อในเรื่องราวที่สร้างขึ้นนั้นๆ ซึ่งมีหลายกรณี เช่น บางกรณีก็สร้างเรื่องขึ้นว่าผู้ส่งอีเมลล์มาเป็ฝรั่งที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตบั้นปลายที่ประเทศไทยและต้องการทำธุรกิจรวมทั้งต้องการมีเพื่อนเป็คนไทย หากผู้รับอีเมลล์เกิดสนใจเข้า ก็จะมีการส่งข้อความกันไปมา กลุ่มคนร้ายมักจะใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของคนอื่นที่ได้มาโดยทางใดก็ตามโดยที่เจ้าของหนังสือเดินทางนั้นไม่รู้เรื่องด้วย มาแอบอ้างว่าตนเป็คนในรูปถ่ายตามภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่แนบมากับอีเมลล์นั้น เมื่อผู้รับอีเมลล์ซึ่งเป็เหยื่อส่งข้อความโต้ตอบไปมาบ่อยครั้งเข้าก็จะเกิดความคุ้นเคยและหลงเชื่อ จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็จะกุเรื่องขึ้นว่าได้ส่งของมีค่าต่างๆ มาให้ผู้รับอีเมลล์ แต่ของถูกกักไว้ที่ด่านศุลกากรและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ขอให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ไปก่อน โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุซึ่งจะมีผู้รับจัดการนำของมาส่งให้ หากเหยื่อเกิดรู้สึกเคลิบเคลิ้มและหลงเชื่อโอนเงินไปให้ครั้งหนึ่ง ก็จะมีการเรียกเงินเพิ่มเติมอีกโดยสารพัดจะหาเหตุผลมาอ้าง ซึ่งเหยื่อก็มักจะคิดว่าไหนๆ ก็จ่ายไปแล้วจ่ายเพิ่มอีกก็จะได้ของมีค่านั้นๆ ที่กลุ่มคนร้ายอ้างว่าส่งมาให้ กว่าเหยื่อจะรู้ว่าถูกหลอกลวงก็มักจะสูญเสียเงินให้แก่กลุ่มคนร้ายไปเป็เงินจำนวนมาก

ประชาชนที่ได้รับอีเมลล์จากคนแปลกหน้าในลักษณะเช่นนี้ ฟังระมัดระวังไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีความเป็ไปสูงที่จะมาจากกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งปรากฏข่าวการหลอกลวงอยู่เนืองๆ เมื่อทราบข่าวสารเช่นนี้แล้วก็ควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลม อย่าไปเปิดอ่านให้เสียเวลา เพราะหากผลอโผล่ไปเปิดอ่านด้วยความสนใจหรืออยากรู้อยากเห็นและเขียนโต้ตอบกับเขาเข้าก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มคนร้ายที่ฝึกฝนเทคนิคการล่อลวงมาเป็อย่างดีทำให้ต้องสูญเสียเงินให้รู้สึกเจ็บใจภายหลัง การเตือนตนและตัดความอยากรู้อยากเห็นข้อความในอีเมลล์ซึ่งเป็เรื่องที่ไมควรไปรู้ตั้งแต่แรกในกรณีเช่นนี้ ก็จะเป็นการตัดทอนปัญหาเสียตั้งแต่ต้น

๔. การน็อทโดยปลอมตัวและปลอมที่อยู่อีเมลมาหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี

เป้าหมายของกลุ่มคนร้ายมักจะเป็นบริษัทธุรกิจที่มีการซื้อขายและโอนเงินชำระค่าสินค้าเป็นประจำ ซึ่งกลุ่มคนร้ายอาจล่วงรู้ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของเหยื่อเนื่องจากมีคนภายในบริษัทของเหยื่อเป็นพวกของกลุ่มคนร้ายอยู่ด้วย หรือบางกรณีกลุ่มคนร้ายก็อาศัยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทของเหยื่อ จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็จะสร้าง email address ปลอมขึ้นมาซึ่งคล้ายกันกับ email address ของบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเหยื่อ โดยตัวละครอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจนหากไม่สังเกตให้ละเอียดจะไม่ทราบว่าเป็น email address ปลอม เช่น กรณีที่ตัวละครต่างกันเพียงตัวเลข 1 (หนึ่ง) กับอักษร 1 (ไอ) เป็นต้น แล้วส่งอีเมลปลอมไปยังบริษัทเหยื่อโดยสวมรอยเป็นบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเหยื่ออ้างว่า ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินค่าสินค้า ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของบริษัทเหยื่อขาดความรอบคอบ โดยเพียงแต่ส่งอีเมลตามย้ำกลับไป email address ที่กลุ่มคนร้ายทำปลอมขึ้นดังกล่าว ก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่ากลุ่มคนร้ายนั้นจะต้องยืนยันตามที่ได้แจ้งหลอกลวงมาว่าถูกต้อง ซึ่งกว่าบริษัทเหยื่อจะรู้ว่าถูกหลอกลวงก็อาจหลงเชื่อโอนเงินไปเข้าบัญชีของกลุ่มคนร้ายเป็นจำนวนมากนั้นแล้ว และแม้จะเป็นการน็อทที่อยู่ในวงจำกัดระหว่างบุคคลแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปด้วย

จากการที่การหลอกลวงโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์มีการพลิกแพลงรูปแบบและวิธีการออกไปเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงควรเพิ่มความรอบคอบรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้รับแจ้งให้กระทำธุรกรรมในรายละเอียดที่แตกต่างไปจากที่เคยมีการตกลงกันไว้เดิมกับบริษัทคู่ค้า เช่น การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร เป็นต้น ควรที่จะมีการตรวจสอบไปยังบริษัทคู่ค้าให้ได้ความแน่ชัดตามสมควรเสียก่อน ซึ่งในยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารกระทำได้โดยสะดวก ก็คงจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องที่ยุ่งยากมากกว่าตามมาในภายหลัง

๕. การน็อทโดยอ้างการรักษาพยาบาลมาหลอกลวงเอาเงิน

เป็นการนำเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนมาเป็นช่องทางในการน็อท โทงซึ่งเป็นเรื่องมาก่อนอันตรายทั้งแก่คนไข้และสังคมส่วนรวม เพราะกลุ่มคนร้ายที่หลอกลวงนั้นไม่มีความรู้ทางการแพทย์ดีพอและไม่ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตขายยา เป็นต้น แต่อาศัยเพียงแต่เคยมีประสบการณ์ทำงานอยู่ในสถานพยาบาลมาบ้าง ทำให้พอรู้วิธีการบำบัดรักษาบางกรณี และใช้ทักษะในการจัดทำสื่อต่างๆ มาช่วยสร้างภาพให้ดูน่าเชื่อถือ แล้วเปิดให้บริการรักษาพยาบาลโรคต่างๆ อันเป็นการหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน ซึ่งบางกรณีก็ทำให้คนไข้มีอาการทรุดหนักลงหรือถึงแก่ชีวิตเพราะไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและทันการณ์ และบางกรณีที่เป็นโรคที่

หายได้เองหรือหายโดยเหตุอื่น ก็ถูกสวมรอยทำให้เกิดการหลงเชื่อในทางที่ผิดแพร่ขยายออกไป อันทำให้เกิดการเอาอย่างของเหล่ามิชชันนารีและใช้ช่องทางหลอกลวงในลักษณะเช่นนี้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ก่อผลร้ายต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยโดยรวมในระยะยาวให้มีชีวิตอยู่วนเวียนกับการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าว

ควรที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการวางแผนตรวจสอบและล่อซื้อเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและเปิดช่องทางที่ชัดเจนให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนให้มีการตรวจสอบอย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง

๖. การฉ้อโกงโดยอ้างการเรียไ้เงินไปช่วยเหลือทางราชการหรือผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มคนร้ายมักมีการกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการสร้างภาพเพื่อการหลอกลวง เพราะรู้ดีว่าการหลอกลวงกันตรงๆ ในเรื่องนี้จะทำได้ยาก เนื่องจากคนทั่วไปมีโอกาสจะตรวจสอบข้อมูลได้ไม่มากนัก กลุ่มคนร้ายจึงมักฉวยโอกาสที่บ้านเมืองเกิดการแตกแยกแบ่งฝักฝ่ายต่อกันนั้นเข้าสวมรอยเป็นพวกใดพวกหนึ่ง จากนั้นก็ปั้นแต่งเรื่องให้ตนแลดูเป็นผู้กล้า บางครั้งก็แอบอ้างยศหรือตำแหน่งต่างๆ ครั้นมีประชาชนในฝักฝ่ายนั้นให้ความสนใจและเชื่อถือศรัทธาในระดับหนึ่งแล้ว กลุ่มคนร้ายก็จะขอเรียไ้เงิน บางทีก็อ้างว่าจะนำไปจัดทำอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรืออ้างเรื่องราวอื่นๆ สุดแต่จะปั้นแต่งเรื่องขึ้นมาเผยแพร่ทาง Facebook และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งที่ปรากฏว่ามีผู้หลงเชื่อจำนวนไม่น้อยยอมโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้าย โดยที่เหยื่อที่หลงเชื่อบางรายก็เป็นผู้มีการศึกษาและหน้าที่การงานที่มีเกียรติอย่างสูงในวงสังคม แต่เมื่อเสียรู้ไปแล้วก็เกิดความอับอายไม่กล้าไปแสดงตัวแจ้งความร้องทุกข์ ทำให้บางกรณีกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ก็ลอยนวลและยิ่งหิมเกริม

ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวควรตั้งสติให้ดี อย่าได้หลงเชื่อคล้อยตามใครง่ายๆ ควรจะตรวจสอบกับทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการเรียไ้เงินกัน โดยถูกต้องหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ขณะเดียวกันทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกแอบอ้างก็ควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อการแจ้งเบาะแสและตรวจสอบอันจะเป็นการป้องกันและปราบปรามกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ได้ตั้งแต่ต้น

๗. การฉ้อโกงโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง

มีทั้งกรณีที่เป็นเหล่ามิชชันนารีในประเทศไทยใช้ขบวนการออกสื่อสร้างภาพโดยอ้างวัดมาบังหน้า เรียไ้เงินโดยอ้างว่าจะนำไปก่อสร้างอนุสรณ์บูชาสถานในพุทธศาสนาหรือจัดสาธารณูปการที่จำเป็นของวัด แต่ความจริงแล้วเป็นเพียงอุบายล่อลวงเอาเงินจำนวนมากไปแบ่งกันในหมู่ญาติหรือพวกของตน โดยมอบให้วัดเพียงบางส่วนเท่านั้น กับกรณีที่เป็นขบวนการชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและจัดคนสวมเครื่องแบบหลวงจีนทั้งที่ไม่ใช่หลวงจีน

ออกเรียไรรหาเงินแล้วนำไปแบ่งกันในกลุ่มของตน ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นการถือโกงประชาชน โดยอาศัยความที่คนไทยจำนวนมากนิยมการทำทานในศาสนา กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นภัยต่อสังคมไทยแล้วยังกระทบต่อความศรัทธาและทัศนคติที่คนไทยในสังคมจะต้องศรัทธาศาสนาด้วย

หนทางที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ นอกจากจะได้แก่ การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาสังคมเพื่อการสอดส่อง ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้ว คนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรมีสติระลึกว่า แม้การให้ทานเป็นสิ่งดี แต่จะดีจริงหากศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน ก็จะเป็นการช่วยกันป้องกันมิฉ้อฉลที่แฝงตัวมาเป็นเหยื่อของศาสนาในทางหนึ่ง

๘. การถือโกงโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและหลอกลวงเอาเงิน โดยอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือทางคดีความ

มักจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม โดยมีเหล่ามิฉ้อฉลที่คุ้นเคยกับสภาพและขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างดี เข้ามาแสดงตัวแอบอ้างกับผู้ต้องหาหรือจำเลยรวมทั้งญาติมิตรของบุคคลดังกล่าวว่า ตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนั้น ตำแหน่งนี้ในหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือจากผิดเป็นถูกหรือผ่อนหนักเป็นเบาได้โดยเรียกเงินค่าวิ่งเต้นดำเนินการ เหล่ามิฉ้อฉลดังกล่าวมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้แลดูน่าเชื่อถือและสมจริง บางรายมีความรู้ทางกฎหมายและขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม และยังสามารถพูดจาสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเมื่อจำเป็นต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยรวมทั้งญาติมิตรของบุคคลดังกล่าวหลงเชื่อและสูญเสียเงินให้กับเหล่ามิฉ้อฉลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ครั้นรู้ความจริงว่าถูกหลอกลวง ก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไร เพราะลำพังความพะวักพะวงกับคดีความเดิมที่ต้องเผชิญอยู่ก็รู้สึกเป็นทุกข์หนักหนาอยู่แล้ว จึงยิ่งทำให้ขบวนการเหล่ามิฉ้อฉลที่ใช้ช่องทางความทุกข์ร้อนเช่นนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างฉ้อฉลยังคงลอยนวลอยู่เป็นจำนวนมากไม่น้อย

กรณีนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างมากและเป็นการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองโดยรวมมากขึ้นเรื่อยๆ อันควรที่ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมจะร่วมมือกันวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง หรือแม้แต่วางมาตรการในระยะสั้นอันได้แก่ การติดป้ายเตือนภัยลักษณะดังกล่าวในทุกที่ทำการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้เกิดสติไม่ไปหลงเชื่อพวกเหล่ามิฉ้อฉล รวมทั้งเปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแสเพื่อการปราบปรามและยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างทันทั่วถึง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ตามสมควร

สุดท้ายนี้ขอส่งความปรารถนาดีขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาถือโกงไม่ว่าในรูปแบบใดดังกล่าวข้างต้นหรือรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น